

ตอนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มสตรี และ เด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านอนามัยแม่และเด็ก โดย
ภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวางแผนก่อนแต่งงาน วางแผนการตั้งครรภ์ การวางแผนการฝากครรภ์
คุณภาพ ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง การวางแผนการมีลูกเพื่อชาติตามนโยบายรัฐบาล และ เชื่อมไป
ถึงการวางแผนการสร้างคนคุณภาพในชุมชนต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้มีการ ร่วมมือ ร่วมใจ รวบรวมภาคีเครือข่าย ได้จัดทำขึ้นที่ รพ.สต.วังประจัน โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวน ๔๐ คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมรณรงค์สาวไทยแถมแดงมีลูกเพื่อชาติ หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ ๒๐ - ๓๔ ปี และ
รวมถึงผู้สนใจภาคีเครือข่าย เพื่อ แก้ไขปัญหา การคลอดก่อนกำหนด ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ และ การฝากครรภ์ก่อน
๑๒ สัปดาห์ ทุกวัย ทั้งนี้ หญิงไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องรับทราบและ วางแผนการตั้งครรภ์ เพื่อเป็นฐานหลักที่
มั่นคงในการสร้างคนคุณภาพ ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดย เปิดโอกาสให้ หญิงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มา
สมัครเข้าร่วมโครงการ สาวไทยแถมแดง ก่อนการตั้งครรภ์ทุกราย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ณ. ศาลาประชาคม บ้านทุ่ง
มะปราง ม. ๑ ตำบลวังประจัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน รวมถึงผู้สนใจ และ อสม. ในพื้นที่

กิจกรรมที่ ๓ จัดเสวนากลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อน นโยบายมีลูกเพื่อชาติ สร้างคน
คุณภาพ และ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป รพ.สต. วังประจัน ได้รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริงจากปัญหาการ
ทำงาน ในคลินิกรับฝากครรภ์ในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีจำนวน สูงขึ้น ส่งผลให้ มีปัญหาการฝาก
ท้องล่าช้า คลอดก่อนกำหนด มีภาวะซีด และ คลอดบุตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ ให้เครือข่าย
รับทราบ เพื่อ สร้างการตระหนักรู้และร่วมกันรับผิดชอบปัญหาดังกล่าวในชุมชน โดย มุ่งเน้นการเชื่อมโยง การ
ประสานงาน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน รพ.สต.วังประจัน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูอนามัย
โรงเรียนบ้านวังประจัน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปราง ครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กตำบลวังประจัน ครูส่งเสริมการศึกษาออก
ระบบตามอัยาศัย ตำบลวังประจัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน
ร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลวังประจัน

กิจกรรมที่ ๔ จัดเวทีเสวนากลุ่มการจัดการ Case เสียสูงเพื่อ วิเคราะห์และแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก
โดย การเชิญภาคีเครือข่าย และ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ นัก
จัดการสุขภาพ แกนนำกลุ่มสตรี ผู้นำศาสนา เพื่อให้ได้รับทราบถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และ เป็นโรคในระหว่าง
การตั้งครรภ์ จากการรับฝากครรภ์ พบว่า มีปัญหา โรค เบาหวาน และ ความดันเพิ่มขึ้น และ เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์
อายุน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ และ ต่อ มารดาในระยะยาว มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน ๔๐ คน

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ และ สาธิตอาหารหญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด/ผู้ดูแล โดย
นักโภชนา เนื่องจาก ปัญหาหน้างานการรับฝากครรภ์ พบว่า มีการเกิดโรค ความดันในหญิงตั้งครรภ์ เบาหวานในหญิง
ตั้งครรภ์ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ ซึ่ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อ
ทารกในครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน
และ จากการประเมิน พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่อง โรคเบาหวาน และ ความดัน ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความ
เข้าใจ เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และ เหมาะสม มีผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน ๔๐ คน